

ประจำวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2556

‘นิวัฒน์ธำรง’ตั้งเป้าระบายข้าวหลายล้านตัน

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลจะเร่งดำเนินการระบายข้าวที่มีอยู่ในโกดังของรัฐบาลภายในเดือนนี้ โดยจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าวในวันที่ 10 ก.ค.นี้ เพื่อให้ได้ข้อสรุป เบื้องต้นมีการตั้งราคาไว้แล้ว แต่ต้องผ่านการพิจารณาของอนุคณะกรรมการระบายข้าวก่อน โดยราคาไม่ควรต่ำกว่าราคาตลาด และจะระบายครั้งละ 2-3 แสนตัน

"ตั้งเป้าหมายว่าในปีนี้จะระบายให้ได้จำนวนหลายล้านตัน โดยจะเปิดให้มีการประมูลทั่วไปและขยายการประมูลไปเรื่อยๆ นอกจากนี้จะหารือกับรมช.พาณิชย์เพื่อที่จะแบ่งทีมไปเจรจาเรื่องการค้าข้าวแบบจีทูจีในประเทศอื่นๆเพิ่มเติม"นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่า คุณภาพข้าวของไทยยังดีเหมือนเดิมไม่มีปัญหา และมีคุณภาพสูงกว่าของต่างประเทศ พร้อมกันนี้ยืนยันจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องการระบายข้าว และการค้าขายแบบจีทูจีต่อสาธารณะ แต่ต้องขอสงวนเรื่องของราคาไว้ ส่วนวันที่ 10 ก.ค.นี้จะพบกับเกษตรกรชาวนาเพื่อร่วมพูดคุยหาแนวทางแก้ไขปัญหาและกำหนดเพดานราคารับจำนำข้าวด้วย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ทวงแชมป์ส่งออกข้าวหนึ่งจากอินเดีย

นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) จะทวงคืนตลาดข้าวหนึ่งที่ไทยเคยเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ จากในปี 44 ที่ไทยสามารถส่งออกข้าวหนึ่งได้ถึง 2.5 ล้านตัน แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมาประเทศไทยเน้นแต่การสีแปรสภาพเป็นข้าวขาวจึงไม่มีข้าวหนึ่งขาย ส่งผลให้อินเดียแย่งตลาดการส่งออกข้าวหนึ่งไปถึง 2.3 ล้านตัน

รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า ข้าวหนึ่งเป็นตลาดที่สำคัญในอนาคตของไทย โดยตลาดข้าวหนึ่งที่สำคัญของไทย คือ แอฟริกา, ตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดีอาระเบีย เยเมน ทั้งนี้ข้าวหนึ่งมีราคาสูงกว่าข้าวขาวประมาณ 50-70 ดอลลาร์/ตัน และสินค้าข้าวหนึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่ารายได้เพราะมีเมล็ดเต็มมากกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมุสลิม

ดังนั้นหากรัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงสีข้าวทั่วประเทศหันสีแปรข้าวเพื่อทำข้าวหนึ่งสำหรับการส่งออก และรัฐบาลเตรียมผ่อนปรนนำข้าวในสต็อกทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารออกมาประมูล จะทำให้โรงสีหันมาสีแปรสภาพเป็นข้าวหนึ่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ ไทยจะพยายามเร่งทำตลาดข้าวหนึ่ง โดยคาดว่าจะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ตั้งราคาจำนำข้าวแบบขั้นบันได พาณิชย์หัดกล่อมชาวนา 10 ก.ค.นี้ห้ามค้าน

นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 ก.ค.นี้ จะหารือกับชาวนา โรงสี และผู้ส่งออกข้าว เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลในระยะสั้นและระยะยาว และรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ยอมรับแนวทางการจัดทำโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 56/57 ที่ต้องปรับเปลี่ยนราคาและหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ คาดว่าน่าจะสรุปได้ภายในเดือน ส.ค.นี้ ซึ่งขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาถึง

วิธีการว่าทำอย่างไรจะไม่กระทบต่อรายได้เกษตรกรและงบประมาณของรัฐบาล ส่วนการหารือกับภาคเอกชนและเกษตรกรก็เพื่อลดกระแสการโจมตีโครงการรับจำนำข้าว หากทุกฝ่ายรับข้อมูลที่ถูกต้อง ปัญหาจะเบาบางลงแน่นอน

ด้าน น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ในการหารือกับเกษตรกรวันที่ 10 ก.ค. นี้ จะเสนอแนวคิดกำหนดราคาเป็นขั้นบันได โดยเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่น้อยไม่ถึง 5-10 ไร่จะได้ราคาจำนำสูงกว่าเกษตรกรที่มีพื้นที่มากกว่า ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการหาข้อสรุป เพราะในทางปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์รับจำนำต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลให้ดีก่อนที่จะดำเนินการได้ เพราะขณะนี้ข้อมูลขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ยังไม่เชื่อมโยงกัน รวมทั้งการหามาตรการช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร เพราะหากลดต้นทุนได้จนเป็นที่พอใจ ความร่วมมือด้านราคาก็จะง่ายขึ้น

“การกำหนดราคาเท่าไร จะต้องยึดเรื่องต้นทุนเป็นหลัก และราคาจำนำที่เหมาะสมคำนวณจากต้นทุนบวกกำไรให้อีก 25% ซึ่งต้องหารือกันอีกหลายรอบถึงจะสรุปได้ว่าราคาจำนำจะเป็นเท่าไร และเงื่อนไขการรับจำนำจะปรับส่วนใดบ้าง ปลายเดือน ก.ค. นี้ น่าจะเห็นเงื่อนไขเบื้องต้น”

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า สัปดาห์นี้จะหารือกับสมาคมชาวนาไทย เพื่อเตรียมกำหนดราคาจำนำข้าวฤดูกาลใหม่ปีการผลิต 56/57 ส่วนเรื่องการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการระบายข้าวโดยตำแหน่ง แทนนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์นั้น สัปดาห์นี้จะหารือกับเจ้าหน้าที่ก่อน คงใช้เวลาการหารือหลายครั้ง ซึ่งล่าสุดเตรียมแผนการระบายข้าวไว้หลายแนวทาง โดยเฉพาะการระบายข้าวหนึ่ง ได้มอบหมายให้นายยรรยงไปดำเนินการแล้ว ส่วนข้าวสาร 2.5 ล้านตันที่หายไปจากบัญชี หลังจากคณะอนุกรรมการปิดบัญชีข้าวพบความผิดปกตินั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีมากถึง 40,000-50,000 แผ่น จึงต้องใช้เวลาคตรวจสอบก่อน คาดว่าคงได้ข้อสรุปเร็วขึ้น

“วิธีการระบายข้าว ไม่ว่าจะแบบรัฐต่อรัฐ หรือแนวทางใด อะไรที่ไม่ดีหรือมีปัญหาในช่วงที่ผ่านมา ก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น คงต้องคุยกับกรรมการก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรให้ดีขึ้น จะต้องระบายข้าวให้ได้มากที่สุด โดยได้ราคาดีที่สุด ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่จะไม่เป็นความลับ เพราะเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ซึ่งอาจประมูลเดือนละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 200,000-300,000 ตัน ในราคาที่ไม่ควรต่ำกว่าราคาตลาด คาดว่าจะเปิดประมูลครั้งแรกได้ปลายเดือน ก.ค. นี้ โดยการประมูลจะประกาศราคาต่ำสุด ไม่ใช่ขายทิ้งๆ ขว้างๆ รวมถึงจะประกาศข้อมูลการระบายข้าวต่างๆ ให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้และเข้าร่วมประมูลเพื่อให้ได้ราคาดีที่สุด”

นอกจากนี้ จะเร่งรัดให้ส่งมอบข้าวสารให้ผู้ซื้อตามสัญญา และจะแบ่งคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ กระจายออกไปเจรจาขายข้าวในเชิงรุก พร้อมกับจะเปิดเผยข้อมูลตามสัญญาการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ทั้งข้อมูลประเทศผู้ซื้อและปริมาณข้าวที่ขายไป แต่คงไม่สามารถเปิดเผยราคาได้ เพราะเป็นเรื่องอ่อนไหว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายว่าจะส่งเงินคืนกระทรวงการคลังได้จำนวนเท่าใด แต่รัฐบาลตั้งใจจะระบายข้าวให้ได้ปริมาณมากที่สุด และได้ราคาดีที่สุด เพราะข้าวไทยมีคุณภาพดีกว่าทุกประเทศ ส่วนสถานการณ์ตลาดข้าวโลกนั้น ล่าสุดประเทศอินเดียมีสต็อกข้าวน้อยลง ส่วนเวียดนามที่ผลิตข้าวออกมากก็ขายไปเกือบหมดแล้ว และผลผลิตข้าวโดยรวมในตลาดโลกไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ประเทศไทยจึงน่าจะระบายข้าวได้ดีขึ้น

ส่วน พ.ต.ท.ไพโรจน์ บุญประทีป ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอर्ट อคส.) กล่าวว่า อคส.รับมอบนโยบายจากนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ให้เร่งดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ จุดรับจำนำ ให้ครบทั้งหมดทั่วประเทศ ก่อนฤดูการรับจำนำข้าวเปลือกรอบใหม่ปี 56/57 จะเริ่มช่วงปลายปีนี้ โดยขณะนี้ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเชื่อมโยงข้อมูลการรับจำนำมายังกระทรวงพาณิชย์แล้ว 650 จุด ซึ่ง อคส.จะเร่งของงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดซื้อและติดตั้งให้ครบจุดรับจำนำที่เข้าโครงการกว่า 1,000 จุด พร้อมกันนี้ อคส.กำลังหารือ อ.ต.ก. เพื่อร่วมมือจัดทำแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลและแนวทางปฏิบัติในการรับจำนำ

“อศส.ยังได้รับมอบหมายให้จัดหาวิธีการในการป้องกันการทุจริตจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก คาดว่า
จะได้ข้อสรุปและนำเสนอ รมว.พาณิชย์ ในสัปดาห์นี้”
ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

TDRi จีรัฐตั้งคณะกรรมการอิสระสอบทุจริตจำนำข้าว

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. มีรายงานว่า สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) รายงานผลการวิจัยของ นายอัมมาร สยามวาลา และ นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ กรณีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว ภายหลังจาก น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว เข้าชี้แจงข้อมูลขาดทุน และรับว่าโครงการรับจำนำข้าวมี “ความเสี่ยงและโอกาส” ที่จะเกิดการทุจริตในทุกขั้นตอน ต่อคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม วุฒิสภา จนถูกนายกิตติรัตน์ ณะระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และสร้างความไม่พอใจให้กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่ทำให้ น.ส.สุภา นำข้อมูลที่ระบุว่ามีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวมาชี้แจง

โดยนักวิชาการเกียรติคุณทีดีอาร์ไอ แสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า หากนายกรัฐมนตรีมีความจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว ก็ควรแสดงความชื่นชมต่อการทำงานของข้าราชการที่เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน และสมควรตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว แทนการสอบสวนกรณี น.ส.สุภา เข้าชี้แจงข้อมูลแก่ กมธ.เศรษฐกิจฯ วุฒิสภา

พร้อมทั้งระบุว่า นายกช นำจะรู้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว เพราะเป็นคนเซ็นลงนามแต่งตั้งเอง เมื่อพบข้อบกพร่องของการทำบัญชี ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ปิดบัญชีที่จะต้องระบุสาเหตุของการขาดทุน และข้อบกพร่องของการทำบัญชี เพื่อให้ผู้บริหารนำไปแก้ไข คณะกรรมการปิดบัญชีฯ จึงไม่ได้มีหน้าที่และอำนาจในการเสาะแสวงหาหลักฐานการทุจริตแต่อย่างใด

ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าวที่มี นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ รมช.เกษตรฯ เป็นผู้แถลงข่าว โดยระบุว่าการขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าวเกิดขึ้นจากการตั้งราคารับจำนำข้าวเปลือก ซึ่งรวมค่าบริหารจัดการ เช่น ค่าจ้างสีข้าว ค่าเช่าโกดังแล้ว เป็นการตั้งราคาสูงกว่าตลาด และยังพบสาเหตุใหม่ที่ทำให้ขาดทุนอีก 2 เรื่อง คือ ปริมาณข้าวสารที่ส่งมอบเข้าโกดังกลางของรัฐ ตามบัญชี อศส.และ อ.ต.ก. ในรอบการรับจำนำข้าวในปี ฤดูแล้ง 55/56 มีจำนวนต่ำกว่าปกติค่อนข้างมาก โดยพบว่ามีข้าวสาร 2.9 ล้านตัน ที่ยังไม่ได้ส่งมอบและอาจสูญหายจากโกดังกลาง และอีก 1 สาเหตุใหม่ที่พบคือขาดทุนจากการระบายข้าวต่ำกว่าราคาตลาด

ทีดีอาร์ไอ ระบุว่า ข้าวสารที่หายไป 2.9 ล้านตัน จนทำให้รัฐบาลต้องตรวจสอบสต็อกข้าวทั่วประเทศ เป็นปฏิบัติการฝักใฝ่โรยหน้า เพื่อให้ประชาชนเชื่อว่าไม่มีข้าวจำนวนมากหายไปจากโกดังกลางของรัฐ หากมีการทุจริตก็เป็นปัญหาเล็กๆ น้อยๆ และในทางปฏิบัติการเช็คสต็อกข้าวไม่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาเพียง 1 วัน และไม่มีการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างบัญชีข้าวสารที่โรงสีแต่ละแห่งสเปรสภาพและส่งมอบเข้าโกดังว่าสอดคล้องกับบัญชีข้าวสารที่แต่ละโกดังรับมอบหรือไม่ ซึ่งต้องนำข้อมูลบัญชีจากหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการตรวจสอบ

นอกจากข้อมูลของคณะกรรมการปิดบัญชีแล้ว ยังมีข้อมูลของ ก.พาณิชย์ที่บ่งชี้ว่าอาจมีการลักลอบนำข้าวในโครงการรับจำนำไปหมุนขายในตลาดก่อน แล้วค่อยหาข้าวราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านมาคืนในภายหลัง ซึ่งจากการตอบกระทู้ในสภาฯ ของนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ ระบุว่ามีการระบายข้าวเพียง 7.072 ล้านตัน ดังนั้นหากต้องการระบายข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคและส่งออก รัฐต้องระบายข้าวอย่างน้อย 10.31 ล้านตัน เท่ากับว่าตลาดยังขาดข้าวอีก 3.238 ล้านตัน

ดังนั้นจะต้องมีผู้มีอำนาจเหนือรัฐบาลจัดการให้มีการนำข้าวจำนวนมากออกจากโกดังกลางรัฐบาลมาหมุนขายในราคาถูก ทำให้ราคาข้าวสารขายปลีกในตลาดมีราคาถูก และไม่ต่างจากสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ทั้งๆ ที่ต้นทุนข้าวสารในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เฉลี่ย 22.17 บาท/กก. ในสมัยอภิสิทธิ์ราคาเฉลี่ย 22.19 บาท/กก.

ที่ตีอาร์ไอ จึงเห็นว่ารัฐบาลควรเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ หรือขอความร่วมมือจากประชาชน ช่วยดำเนินการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้าวในสต็อก และผู้มีอำนาจหน้าที่ในการระบายข้าว แล้วส่งรายงานให้รัฐบาลและรัฐสภาโดยเร่งด่วน เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รัฐขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าว โดยโครงการรับจำนำข้าวหน้าปี ฤดูแล้ง 54/55 ขายต่ำกว่าราคาตลาด 3.57 บาท/กก. ส่วนโครงการรับจำนำข้าวหน้าปี ฤดูแล้งปี 55 ขายต่ำกว่าราคาตลาด 7.08 บาท/กก. หากรัฐบาลประมุขขายข้าวแบบโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูลการระบายข้าว ก็จะขายได้ในราคาใกล้เคียงตลาด

ทั้งนี้ การขาดทุนจากการขายข้าว จำนวนมาก 7-10 ล้านตัน ในราคาที่ต่ำกว่าตลาดเป็นเรื่องที่จะต้องมีการสอบสวนโดยเร่งด่วน และต้องมีการสืบสวนโดยเร่งด่วนว่าทำไมหน่วยงานของ ก.พาณิชย์จึงขายข้าวในราคาต่ำกว่าตลาดมาก ขายให้พ่อค้าคนใด ราคาเท่าใดและจำนวนเท่าใด และได้รับเงินค่าขายข้าวหรือยัง โดย ก.พาณิชย์ไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะอ้างว่าต้องปกปิดข้อมูล เพราะเป็นความลับทางการค้า

ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งสั่งการให้หน่วยงานรัฐส่งต้นข้าวใบเสร็จการระบายข้าวให้แก่ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการอิสระ เพื่อสอบสวนว่ามีการทุจริตกันอย่างไร แล้วนำเสนอรายงานต่อรัฐสภาโดยเร่งด่วน.

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

รมว.พาณิชย์มอบนโยบายเร่งระบายข้าว หักถุกแนวทางรับจำนำ 56/57

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายให้กรมการค้าภายใน, กรมการค้าต่างประเทศ และองค์การคลังสินค้า (อคส.)ว่า ได้มอบหมายให้ทุกฝ่ายเร่งรัดเรื่องการระบายข้าว และดูแลโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องด้านข้าวทั้งระบบ ทั้งชาวนา ผู้ส่งออก พ่อค้าข้าว และโรงสี ในสัปดาห์หน้า เพื่อกำหนดแนวทางร่วมมือและเปิดรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำโครงการรับจำนำข้าวเปลือกหน้าปี 56/57 ซึ่งต้องประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กชช.) และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบต่อราคารับจำนำ ปริมาณรับจำนำ งบประมาณรับจำนำ และหลักเกณฑ์การรับจำนำ ภายในเดือนก.ค.นี้

ส่วนการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลนั้นจะยังเน้นการระบายรูปแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) โดยสั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศไปจัดทำรายละเอียดการระบายข้าวในวิธีการต่างๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้ และได้ข้อสรุปเพื่อนำกลับเสนอให้ตนพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ โดยเฉพาะแผนระบายข้าวเปลือกเพื่อทำข้าวหนึ่ง ซึ่งอาจให้จับคู่ระหว่างโรงสีกับผู้ส่งออกผลักดันการส่งออกข้าวหนึ่ง ขณะที่ได้กำชับอคส.ในเรื่องการจัดทำข้อมูลและตรวจสอบการดำเนินโครงการรับจำนำให้เกิดประสิทธิภาพและโปร่งใสมากที่สุด

"ผมยอมเปิดเผยข้อมูลระบายข้าวอยู่แล้ว ยกเว้นราคาขาย เพราะเป็นเรื่องของการแข่งขัน เป็นเรื่องธรรมชาติของการค้า ที่ประเทศผู้ซื้อก็ไม่ต้องการให้เปิดเผย บางประเทศขอไม่ให้เปิดเผย ทั้งราคาและปริมาณซื้อ แต่จะเปิดเผยได้ว่าประเทศใดขอซื้อเข้ามาแล้ว จากการรายงานของกรมการค้าต่างประเทศ ยืนยันว่าได้มีการระบายข้าวจีทูจีแล้ว 7-8 ล้านตัน คืนเงินกว่า 90,000 ล้านบาท และขณะนี้ก็มีหลายประเทศกำลังเสนอซื้อรวมกว่า 10 ล้านตัน เช่น จีน" รมว.พาณิชย์ กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

จี'หวิฒห์ธำรง'เร่งระบายข้าว

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้ความเห็นกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากที่นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้หารือกับผู้ส่งออกข้าวเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถึงแนวทางการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลให้กับเอกชน โดยเห็นร่วมกันที่จะให้มีการระบายข้าวทุกสัปดาห์ หลังรัฐบาลมีการตรวจสอบสต็อกข้าวทั่วประเทศแล้วเสร็จ คาดจะสามารถดำเนินการได้ในเร็ว ๆ นี้ แต่หลังจากนายบุญทรงพ้นวาระ และนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล มารับไม้ต่อ พร้อมนายยรรยง พวงราช อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อยากให้มีการสานต่อ

อย่างไรก็ตามแม้ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.)จะได้ทบทวนมติโดยกลับไปใช้ราคารับจำข้าวเปลือกที่ 1.5 หมื่นบาทต่อตันเช่นเดิมไปจนสิ้นสุดโครงการรับจำนำเปลือกนาปี 2556 ในเดือนกันยายน อาจส่งผลให้ต้นทุนข้าวไทยยังสูงเช่นเดิม แต่ต้องมีการแยกส่วน โดยการรับจำนำราคาสูงกว่าตลาดเพื่อช่วยเหลือชาวนาก็ทำไป แต่ในส่วนการระบายก็ควรทำต่อเนื่องเพราะข้าวในสต็อกมีเป็นจำนวนมาก ยิ่งเก็บไว้นานยิ่งเสื่อมสภาพราคาจะตกลงเรื่อยๆ และจะยิ่งระบายยาก

"ถ้ารัฐเปลี่ยนคอนเซ็ปต์การระบายให้เอกชนทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือนจะกู้สถานการณ์ส่งออกได้ดีขึ้น เพราะของเก่าจะได้ระบายออกไป ของใหม่เข้ามาก็จะขายได้ราคาดีขึ้น และจะมีเม็ดเงินกลับมาหล่อเลี้ยงโครงการรับจำนำต่อ แต่ราคาที่จะระบายจะได้เท่าทุน หรือไม่ขาดทุนย่อมเป็นไปได้"

นอกจากนี้ยังแนะนำให้รัฐมนตรีพาณิชย์คนใหม่ได้วางแผนการระบายข้าวในส่วนของข้าวหอมมะลิใหม่ที่มีผลผลิตจะเริ่มออกมาในช่วงปลายปีนี้แต่เนิ่นๆ โดยเปิดให้ผู้ส่งออกเสนอราคา และปริมาณข้าวที่ต้องการ และมีการจับคู่กับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำเพื่อส่งสปีดสภาพตามคุณภาพที่ต้องการโดยตรงโดยไม่ต้องส่งข้าวเข้าเก็บในคลังกลางเสียค่าฝากเก็บ ซึ่งจะทำให้รัฐขายข้าวได้ราคาดี และผู้ส่งออกก็สามารถนำไปเสนอขายให้กับคู่ค้าและแข่งขันได้ดีขึ้น

สอดคล้องกับนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รมว.กระทรวงพาณิชย์คนใหม่ที่กล่าวตอนหนึ่งในวันเข้ารับตำแหน่ง (1 ก.ค. 56) ว่า โครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับราคาที่ดีที่สุดที่ต้องดำเนินการต่อไป ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้คำนึงถึงการระบายข้าวออกให้เร็วที่สุดด้วย และพยายามทำให้ราคาสามารถแข่งขันกับตลาดได้ หากไม่สามารถแข่งขันได้ก็จะทำให้สต็อกข้าวในประเทศมีมากเกินไปและจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องตามมา

ด้านนายยรรยง พวงราช รมช.กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนจะระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเป็นการเร่งด่วน โดยตั้งเป้าจะระบายข้าวในครึ่งปีหลังไว้ที่เดือนละ 1 ล้านตัน และถึงสิ้นปีนี้จะสามารถระบายข้าวได้ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 5-6 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7.2 หมื่นล้านบาท โดยจะระบายทั้งในรูปแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี และแบบทั่วไปให้กับผู้ประกอบการในประเทศ

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

พณ.เตรียมเปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐทั้งข้าวเปลือก-ข้าวสารกลางเดือนก.ค.นี้

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการหารือกับตัวแทนสมาคมโรงสีข้าวไทยถึงการระบายข้าวนั้น คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลข้าวสารเป็นการทั่วไปได้ภายในกลางเดือนก.ค.นี้ เพื่อการส่งออกเป็นหลัก และขายในประเทศบางส่วน โดยจะพิจารณาให้ผู้ส่งออกที่ยื่นเสนอซื้อราคาดีที่สุด แต่ต้องสอดคล้องกับราคาตลาดและเป็นราคาที่รับได้

ส่วนการระบายข้าวเปลือกนั้นจะเปิดประมูลเช่นกันเพื่อให้เข้าไปทำข้าวหนึ่งส่งออก โดยผู้ส่งออกที่จะเข้าร่วมประมูลต้องมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมายืนยัน เพื่อจะได้แน่ใจว่าเมื่อได้ข้าวไปแล้วจะมีการส่งออกจริง ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาและข้อครหาเรื่องการเวียนเทียนข้าวเหมือนที่ผ่านมา

รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องเปิดประมูลข้าวเปลือกเพื่อทำข้าวหนึ่งส่งออก เนื่องจากปีที่ผ่านมาไทยเสียตลาดข้าวหนึ่งไปให้กับประเทศคู่แข่ง เพราะขายราคาต่ำกว่ามาก ดังนั้นในปีนี้ไทยจึงต้องเร่งดึงส่วนแบ่งตลาดนี้กลับคืนมาให้ได้ ซึ่งปกติแล้วไทยส่งออกข้าวหนึ่งไปแอฟริกาปีละประมาณ 4 ล้านตันข้าวสาร หรือราว 7-8 ล้านตันข้าวเปลือก

"แผนบริหารจัดการข้าวหนึ่ง ต้องโปร่งใส เปิดเผย ป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอน โดยต่อไปจะมีการเช็คปริมาณสต็อก สินค้าคงคลังด้วยระบบออนไลน์ที่จะต้องรู้ปริมาณสต็อกทุกวัน โดยขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อจัดทำระบบออนไลน์ในการเช็คสต็อกข้าวทุกเมล็ดอยู่แล้ว" นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

ด้านนายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า การรับจำนำข้าวนาปรังในรอบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-15 ก.ย.สำหรับภาคกลาง และภาคใต้จะสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.นั้น จะยกเลิกการให้เพิ่มปริมาณได้อีก 20% จากปริมาณที่ชวานาแจ้งขึ้นทะเบียนไว้เหมือนโครงการก่อนๆ ที่ทำมา เนื่องจากพบว่าเป็นช่องทางที่ทำให้อาจมีการทุจริตเกิดขึ้นได้

"เมื่อก่อน รัฐบาลจะให้หลักการไว้ว่าเกษตรกรแจ้งปริมาณไว้เท่าไร ก็จะบวกให้ 20% เพื่อให้ข้าวมาร่วมโครงการได้ แต่สมาคมโรงสีเห็นว่าการให้ 20% นี้เป็นช่องโหว่ อาจมีการทุจริตได้ก็เลยให้ตัดออก เหลือแค่ทำให้รับจำนำเท่าปริมาณที่แจ้งไว้เท่านั้น เมื่อนำมาจำนำแล้ว ก็จะมีการสลักหลัง เช่นกำกับว่าจำนำครบแล้วตามปริมาณที่แจ้งไว้ เพราะรัฐบาลต้องการคุมปริมาณให้อยู่ในกรอบ 2.69 ล้านตันที่แจ้งไว้" นายยรรยงกล่าว

[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

พาณิชย์เล็งถกเวียดนาม-อินเดียรักษาราคาข้าวโลก

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังหารือกับสมาคมโรงสีข้าวไทยว่า ตนมีแผนที่จะเดินทางไปหารือกับประเทศผู้ผลิตข้าวเพื่อส่งออกรายใหญ่ของโลก เช่น เวียดนาม อินเดีย กัมพูชา และประเทศอื่นๆ เพื่อหาแนวทางในการร่วมกันพัฒนาข้าวไปด้วยกัน รวมถึงการดูแลราคาตลาดโลกให้อยู่ในระดับเหมาะสมกับต้นทุนการผลิตข้าว และศึกษาต้นทุนการผลิตข้าวแต่ละประเทศว่ามีต้นทุนอย่างไรโดยเฉพาะประเทศเวียดนามที่ต้นทุนต่ำและสามารถขายข้าวในราคาต่ำกว่าประเทศไทยมาก

สำหรับการระบายสต็อกข้าวหนึ่งคงจะมีการเปิดประมูลทั่วไปและการเจรจาการขายแบบจิวจีหรือรัฐต่อรัฐ โดยในส่วนของข้าวสารจะมีการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ประมาณได้ภายในกลางเดือน ก.ค.นี้ แต่ในเบื้องต้นหากให้ขายในราคาในระดับเดียวกับเวียดนามคงยอมรับไม่ได้เพราะราคาต่ำเกินไป และรัฐบาลพร้อมจะล้มประมูลทันที

ส่วนข้าวเปลือกจะมีการเปิดให้โรงสีเข้าร่วมประมูลเพื่อนำไปทำข้าวหนึ่งและส่งออก ซึ่งในการยื่นประมูลจะต้องนำคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) จากต่างประเทศมายืนยัน เพื่อจะได้แน่ใจว่าเมื่อได้ข้าวไปแล้วจะมีการส่งออกจริง ป้องกันปัญหาและการเวียนเทียนข้าวเปลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนำใหม่ ซึ่งตลาดข้าวหนึ่งมีปริมาณอยู่ที่ 4 ล้านตันข้าวสาร หรือคิดเป็น 7-8 ล้านตันข้าวเปลือก และช่วงที่ตลาดต้องการสินค้าคือช่วงปลายปีดังนั้นการระบายข้าวเปลือกต้องเร่งดำเนินการ

[ที่มา เดลินิวส์](#)

'ยรรยง'ย้ำคุมจำนำข้าวปริมาณ 2.6 ล้านตัน

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมลักษณะ อธิบดีกรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปที่โรงสีเพชรบุรีอินเตอร์ไรซ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมณฑิธร ทองนิตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับและนำชมขั้นตอนการรับจำนำข้าวเพื่อติดตามโครงการรับจำนำข้าวเนื่องจากโรงสีดังกล่าวเป็นจุดที่มีการรับจำนำข้าวค่อนข้างมากและเป็นโรงสีที่มีการ

ผลิตข้าวหนึ่ง ซึ่งขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายทำข้าวหนึ่งขายมากกว่าที่จะสี่ขายเป็นข้าวขาวทำให้ตลาดของไทยถูกจำกัดมีบางประเทศแย่งตลาดไป

นายบรรยง กล่าว ว่า รัฐบาลต้องการควบคุมปริมาณการรับจำนำข้าวในช่วงต่อไปให้อยู่ในปริมาณที่กำหนดไว้คือสองล้านหกแสนตันทั่วประเทศ เพราะหากเกินกว่านั้นจะเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตสวมสิทธิได้ อาจมีความสามารถในการผลิตที่เกินกว่ากำหนดไปบ้าง แต่ก็ถือว่ารัฐบาลพยายามดูแลส่วนรวม ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายของให้ทุกจังหวัดทั้งเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ตัวแทนเกษตรกร กวดขันในช่วงสุดท้ายให้เข้มงวดอยากให้มีอยู่ประจำจุดเป็นประจำ เพื่อดูแลเกษตรกรเรื่องความชื้น เรื่องน้ำหนัก อยากให้มีหลักฐานการชั่งน้ำหนักแต่ละวันเก็บไว้เพื่อกรมการค้าภายใน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายอื่นๆของ กชช.จะได้มาตรวจสอบได้ย้อนต่อไป นอกจากนี้ยังเพื่อรักษาสิทธิของชาวนาให้ได้เงิน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์เตรียมกำหนดราคาจำนำข้าวตามรายได้

นายบรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมการค้าภายใน องค์การคลังสินค้า (อคส.) เร่งศึกษาข้อมูลข้าวของแต่ละพื้นที่ว่าต้นทุนแตกต่างกันอย่างไร เพื่อนำมาเฉลี่ยแล้วกำหนดราคารับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาล 2556/57 ได้อย่างเหมาะสม เบื้องต้นเห็นว่าการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้ ในส่วนของข้าวเปลือกเจ้าจะต้องดูแลเกษตรกรรายย่อยให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด

นายบรรยงกล่าวว่า แนวทางการรับจำนำข้าวจะมีการกำหนดรายได้ต่อครัวเรือนกับราคาที่ได้ในการนำข้าวมาเข้าโครงการรับจำนำให้ชัดเจนขึ้น เช่น หากเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาเข้าโครงการรับจำนำแล้วคำนวณออกมาเป็นเงินไม่เกิน 1.5-2 แสนบาท/ครัวเรือน จะได้รับราคารับจำนำสูงสุด เช่น 1.3-1.4 หมื่นบาท/ตัน ส่วนที่เกินกว่านั้น 2-5 แสนบาท/ครัวเรือน ราคาจะลดหลั่นลงมา เช่น 1.2-1.3 หมื่นบาท/ตัน และที่เกินกว่า 5 แสนบาท/ครัวเรือนขึ้นไป หากนำข้าวมาเข้าโครงการรับจำนำจะได้ราคาตามราคาตลาด เป็นต้น

"วิธีการนี้จะเป็นดูแลชาวนารายย่อยได้ครอบคลุมมากที่สุด และไม่ทำให้ข้าวเข้าโครงการรับจำนำมากเกินไป ซึ่งราคารับจำนำจะกำหนดเท่าไร ต้องรอข้อสรุปจากหน่วยงานต่างๆ และเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) พิจารณา ซึ่งจะต้องเป็นราคาที่น่าราคาข้าวในตลาด แต่ก็จะไม่สูงกว่าราคาตลาดเกินไป"รมช.พาณิชย์ กล่าว

สำหรับ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งสามารถปลูกได้ปีละรอบเดียว รัฐบาลจำเป็นต้องดูแลมากเป็นพิเศษ ซึ่งราคาอาจกำหนดให้สูงใกล้เคียงราคารับจำนำเดิมคือตันละ 2 หมื่นบาท เพราะข้าวหอมมะลิไม่ได้มีปัญหาเรื่องปริมาณข้าวที่จะเข้ามาโครงการรับจำนำ เนื่องจากมีผลผลิตจำกัด โดยแต่ละปีสามารถปลูกได้ประมาณ 4 ล้านกว่าตันข้าวเปลือก หรือแปรเป็นข้าวสารได้ประมาณ 2 ล้านกว่าตันเท่านั้น

นอกจากนี้ จะต้องมีกำหนดวิธีบริหารจัดการในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกใหม่หมด โดยจะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าข้าวสารที่สีแปรสภาพแล้วเข้ามาเก็บไว้ในโกดังมาจากโรงสีใด เกษตรกรรายใดเป็นผู้นำมารับจำนำ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการในโครงการรับจำนำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา โพสต์ทูเดย์

กรณีการปฏิเสธการซื้อข้าวไทย

ด้วยเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกระแสข่าวที่อินโดนีเซียและมาเลเซียปฏิเสธการซื้อข้าวจากไทย เนื่องจากเกรงว่าอาจได้รับข้าวที่ไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ยังไม่ทราบข่าว

ดังกล่าว และหากพบว่าผู้ส่งออกทรายได้ส่งออกข้าวที่ไม่ได้คุณภาพจะดำเนินการตามขั้นตอน ขณะนี้ชาวต่างชาติมั่นใจในคุณภาพของข้าวไทย

กระทรวงการต่างประเทศได้ขอให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียและมาเลเซียแล้ว ได้รับแจ้งว่ากระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง

อนึ่ง ปัจจุบัน ไทยและอินโดนีเซียมีบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการค้าอินโดนีเซียว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอินโดนีเซียฉบับแก้ไขลงนามเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ อินโดนีเซียตกลงจะซื้อข้าวจากไทย ซึ่งปริมาณการซื้อขายขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผลิตข้าวของทั้งสองประเทศและราคาข้าวในตลาดโลกของแต่ละปี ในส่วนของมาเลเซีย นั้น ไทยกับมาเลเซียไม่มีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อ-ขายข้าวระหว่างกัน

ที่มา กองการล้อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 643-5170

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) ได้ปรับเป้าหมายการส่งออกข้าวในปีที่ 7.5 ล้านตัน ลดลงจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ที่ 8 ล้านตัน

ในช่วงครึ่งปีแรกนี้เวียดนามส่งออกข้าวแล้วประมาณ 3.5 ล้านตัน และคาดว่าในไตรมาสที่ 3 นี้จะส่งออกได้ประมาณ 2.2 ล้านตัน และในไตรมาสสุดท้ายอีกประมาณ 1.8 ล้านตัน ทั้งนี้ในขณะนี้เวียดนามมีข้าวที่รอการขายอยู่ประมาณ 5.3 ล้านตัน ซึ่งจำนวนนี้ประกอบด้วยสต็อกข้าวเดิมประมาณ 1.65 ล้านตัน และผลผลิตที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดในขณะนี้ ซึ่งประมาณการว่าจะมีปริมาณกว่า 3.6 ล้านตัน

มีรายงานว่า หลังจากโครงการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้จำนวน 1 ล้านตันข้าวสาร เริ่มขึ้นเมื่อ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา ในขณะนี้บริษัทค้าข้าวที่เป็นสมาชิกสมาคมอาหารได้รับซื้อข้าวไปแล้วประมาณ 140,000 ตัน (14% ของเป้าหมาย) ขณะที่บริษัทในท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมมีการรับซื้อไปแล้วประมาณ 15,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลของบรูไนได้ลงนามข้อตกลงระยะเวลา 1 ปี ที่จะซื้อข้าวหอมจำนวน 3,000 ตันจากกัมพูชา ที่นับเป็นข้อตกลงซื้อขายข้าวครั้งแรกระหว่างสองประเทศ โดยข้อตกลงดังกล่าวได้ลงนามกันระหว่างผู้แทนจากรัฐบาลบรูไน ประธานสมาพันธ์สมาคมผู้ซื้อข้าวกัมพูชา และบริษัทส่งออกข้าว ที่กระทรวงการคลังบรูไน

“เราจะจัดส่งข้าวหอมมะลิไปยังบรูไนตั้งแต่เดือน พ.ย. นี้เป็นเวลา 1 ปี จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,000 ตัน และเราหวังที่จะได้ส่งข้าวเพิ่มมากขึ้น หากคุณภาพข้าวของเราตรงกับความต้องการของพลเมืองชาวบรูไน” ประธานสมาพันธ์สมาคมผู้ซื้อข้าวกัมพูชา กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนาม

ฝ่ายบรูไนระบุว่า ข้อตกลงซื้อขายบรรลุผลหลังจากเจรจากันอยู่นาน 3 ปี และว่าเดือน พ.ย. นี้ จะเป็นครั้งแรกที่ข้าวหอมของกัมพูชาจะถูกนำมาวางขายในตลาดบรูไน

กัมพูชาผลิตข้าวได้ 9.31 ล้านตันในปีที่ผ่านมา และเหลือข้าวสำหรับส่งออกในปีนี้อีก 3 ล้านตัน ข้าวกัมพูชาส่วนใหญ่ขายให้แก่ประเทศในยุโรป สหรัฐฯ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน และบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในปี 2555 กัมพูชาส่งออกข้าวได้ 187,115 ตัน ทำรายได้ให้แก่ประเทศ 132 ล้านดอลลาร์ และทางการกัมพูชาตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวให้ได้ 1 ล้านตันภายในปี 2558.

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

พม่า

หนังสือพิมพ์เมียนมาร์ ไทมส์ รายงานข่าวอ้างถึง นายทาเกฮารุ อิวาชิโร อธิบดีกรมเก็บเกี่ยวผลผลิต กระทรวงการเกษตร ประมงและป่าไม้ของญี่ปุ่น ได้กล่าวในระหว่างพิธีลงนามซื้อข้าวจากพม่าว่า พม่าจะเริ่มส่งออกข้าวไปยังญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบ 45 ปี นับตั้งแต่ปี 2511

โดยพม่าได้ปลูกข้าวเพื่อส่งออกไปยังญี่ปุ่นตั้งแต่ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และทำการส่งออกไปยังญี่ปุ่นล็อตแรกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นอกจากนี้ พมามีแผนที่จะเข้าประมูลส่งข้าวไปยังญี่ปุ่นต่อไป

นายโชตุน ประธานสมาพันธ์เกษตรกรแห่งพม่า ยอมรับว่า พม่าเองยังมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาคุณภาพข้าวเพื่อเพิ่มการส่งออกให้มากขึ้น

ขณะที่ นายอูวิน มินต์ รัฐมนตรีพาณิชย์พม่า กล่าวว่า การส่งออกสินค้าเกษตรของพม่านั้นยังตามหลังประเทศเพื่อนบ้านอยู่มาก โดย 80% ของข้าวที่พม่าส่งออก เป็นข้าวหัก 25% ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพต่ำ แม้ว่าจะเพิ่มปริมาณการส่งออกได้ปีต่อปี แต่เราก็ไม่สามารถเพิ่มรายได้จากการส่งออกได้ จึงต้องเร่งยกระดับระบบการจัดการสต็อกข้าว และต้องส่งเสริมให้ภาคเอกชนส่งออกข้าวที่มีคุณภาพสูงมากขึ้น

สำหรับ พม่าเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆ ของโลก เมื่อครั้งยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ เคยส่งออกข้าวมากถึง 3.4 ล้านตัน ในปี 2477 แต่หลังจากรัฐบาลทหารเข้าปกครองประเทศยาวนานกว่าครึ่งทศวรรษ ทำให้พม่าขาดรายได้จากการส่งออกในส่วนนี้ไป

นอกจากนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สหภาพยุโรป หรืออียู ลงนามที่ให้พม่าส่งออกสินค้าต่างๆ ให้กับอียูได้โดยไม่เสียภาษี (Duty free) แต่อย่างไรก็ตาม เพราะพม่าจัดอยู่ในกลุ่มประเทศด้อยกำลังพัฒนา (Least Developed Country)

ขณะเดียวกัน ประเทศกัมพูชาก็จัดอยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา และสามารถส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปโดยไม่เสียภาษีเช่นกัน ทำให้ต่อไปสินค้าข้าวของทั้ง 2 ประเทศจะต้องแข่งขันกันในตลาดโดยตรง

อียูถอดถอนชื่อของพม่าออกจากกลุ่มประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษในการค้าขายกับสหภาพยุโรปเมื่อปี 1997 เนื่องจากอียูกังวลว่ามีการใช้แรงงานแบบบังคับภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลทหาร นอกจากนี้ องค์การแรงงานโลกก็ได้ผ่อนปรนมาตรการแรงงานในพม่าในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) และมติชนออนไลน์

อินเดีย

กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดียออกประกาศ(Trade Notice) เลขที่ 4/2013 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การส่งออกข้าวสาลีและข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดิโดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรอง (Non-requirement of Registration Certificates for Export of Non-basmati Rice and Wheat) ยกเว้นการส่งออกข้าวสาลีและข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดิไปยังประเทศคลาเทศและเนปาลจะต้องขอหนังสือรับรองการส่งออก เว้นแต่จะได้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านบริการอีดีไอของศุลกากรแล้ว

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลอินเดียบังคับให้การส่งออกข้าวสาลี ข้าวอื่นที่ไม่ใช่บาสมาดิ ฝ้าย เส้นด้ายฝ้าย และน้ำตาล ต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อขอรับหนังสือรับรองการส่งออกโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 แต่ประกาศ ฉบับดังกล่าวข้างต้นไม่บังคับให้ต้องยื่นคำขอ

ทั้งนี้ นโยบายการส่งออกข้าวฯ ของรัฐบาลอินเดียไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มีแต่จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกอินเดียให้สามารถส่งออกข้าวได้มากยิ่งขึ้น

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี

ญี่ปุ่น

บริษัท Kubota Corp. ได้ส่งออกข้าวญี่ปุ่นไปยังฮ่องกงตั้งแต่ปีที่แล้วและจะขยายการส่งออกไปยังสิงคโปร์ด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. ที่จะถึงนี้โดยจะลงทุน 2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 48.83 ล้านบาท) จัดตั้งบริษัท Kubota Rice Industrial (Singapore) PTE Ltd. เพื่อทำการส่งออกข้าวสารที่ปลูกในจังหวัดนิงาตะและนำไปสู่ที่สิงคโปร์โดยจะจำหน่ายในราคาเดียวกับที่ญี่ปุ่น

บริษัทได้ตั้งเป้าหมายส่งออกในปี 2015 รวม 2 ประเทศ ไว้ที่ 1,230 ตัน (เฉพาะสิงคโปร์ 510 ตัน) ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดของญี่ปุ่นในปี 2012

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นธุรกิจร้านอาหาร แต่ยังคงวางแผนสำหรับอนาคตในการสาธิตและเผยแพร่วิธีการทำอาหารญี่ปุ่นในร้านค้าปลีกเพื่อดึงเอาความต้องการของผู้บริโภคทั่วไปด้วย

ที่มา หนังสือพิมพ์ Nikkei

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ประเมินว่า ปริมาณข้าวสำรองในตลาดโลกกำลังเพิ่มขึ้นและระดับสูงสุดในรอบ 12 ปี เนื่องจากผลผลิตข้าวสูงเป็นสถิติใหม่ โดยสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าปริมาณข้าวสำรองในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้น 2.7% ในปี พ.ศ. 2556-2557 เป็น 108.6 ล้านตัน ส่วนผลผลิตข้าวทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 1.9% เป็น 479.2 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าความต้องการข้าวในตลาดโลกราว 2.8 ล้านตัน คาดว่าปริมาณข้าวสำรองที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ต้นทุนการสั่งซื้อข้าวของประเทศต่างๆ ทั่วโลกลดลงราว 1.1 ล้านล้านตัน

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส รายงานว่า ข้าวสหรัฐฯมีส่วนแบ่งในตลาดนำเข้าข้าวของเม็กซิโกสูงถึงร้อยละ 90 ปัจจุบันข้าวสหรัฐฯเผชิญการแข่งขันทางการตลาดจากผู้ส่งออกข้าวในเอเชียและอูรุกวัย นอกจากนี้หน่วยงานด้านการดูแลพืชของเม็กซิโกกำลังเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบการนำเข้าข้าวจากสหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้นำเข้าข้าวจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวกล้อง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสินค้าข้าวนำเข้าจากสหรัฐฯที่ขนส่งเข้าเม็กซิโกทางรถไฟถูกตรวจสอบที่ชายแดนประเทศเม็กซิโก เนื่องจากมีการร้องเรียนว่าข้าวกล้องสหรัฐฯมีการปนเปื้อนของดิน

ทั้งนี้ ตัวแทนกรมวิชาการเกษตรของสหรัฐฯในประเทศเม็กซิโกได้ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และสหรัฐฯให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญสูงสุดของสหรัฐฯ และรักษาสถานภาพตลาดส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของสหรัฐฯไว้

ในปีที่ผ่านมาพบว่าการนำเข้าข้าวสหรัฐฯของตลาดในประเทศเม็กซิโกมีสัดส่วนร้อยละ 90 ใน 5 เดือนแรกของปีนี้แม้ว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16 แต่ในอดีตสหรัฐฯเคยถือครองส่วนแบ่งตลาดข้าวกล้องในเม็กซิโกถึงร้อยละ 96 ในปี 2011 ส่วนแบ่งของตลาดเริ่มลดลงเนื่องจากมีการนำเข้าข้าวจากประเทศอูรุกวัยและปากีสถานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีรายงานจากรัฐบาลเม็กซิกันว่า ในเดือนพฤษภาคม 2013 มีการนำเข้าข้าวจากประเทศเวียดนามปริมาณ 50 เมตริกตัน มูลค่า 25,520 เหรียญสหรัฐฯ ถึงแม้ว่าปริมาณการนำเข้าข้าวจากประเทศเวียดนามจะไม่มากนักแต่แสดงให้เห็นว่านำเข้าข้าวจากเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุมาจากราคาข้าวจากเอเชียถูกกว่าข้าวสหรัฐฯ ด้วยเหตุดังกล่าวแล้วสหรัฐฯจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดของสหรัฐฯในเม็กซิโก

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส

บราซิล

รัฐบาลบราซิลได้ปรับราคาขั้นต่ำของข้าวเปลือก (Minimum Support Price; MSP) ในเขตพื้นที่อื่นๆของประเทศยกเว้นในเขต Rio Grande do Sul ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกหลัก โดยปรับเพิ่มขึ้น 6.6-12.9% มาอยู่ที่ 232-238

เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ในเขต Rio Grande do Sul ราคาอยู่ที่ 231 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพื่อสนับสนุนให้พื้นที่
อื่นๆเพิ่มการปลูกข้าวเพื่อลดการพึ่งพาผลผลิตข้าวจากเขต Rio Grande do Sul ซึ่งจะทำให้ผลผลิตในเขตนี้มีเหลือ
พอที่จะส่งออกมากขึ้น

ที่มา Oryza.com

